



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฤๅตาไ้
เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลฤๅตาไ้ ได้พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ ไปแล้ว นั้น

เนื่องจากสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลฤๅตาไ้ ได้ขอดำเนินการแก้ไขห้วงระยะเวลา ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนงานสาธารณสุข จำนวน ๑ โครงการ ได้แก่ โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน เพื่อให้ระยะเวลาเหมาะสม และสอดคล้องกับการดำเนินงาน ในปัจจุบัน และได้จัดพิมพ์รายละเอียดของหน่วยงานผู้รับผิดชอบคลาดเคลื่อนในแผนงานการศึกษา จำนวน ๑ โครงการ ได้แก่ โครงการก่อสร้างกำแพงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลฤๅตาไ้ ตามแบบแปลน อบต.ฤๅตาไ้ ยาว ๓๑๕.๐๐ เมตร จากเดิม กองช่าง/อบต.ฤๅตาไ้ แก้ไขเป็น กองการศึกษา/อบต.ฤๅตาไ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ได้ประกาศไปแล้ว นั้น

ฉะนั้น เพื่อให้การแก้ไขห้วงระยะเวลาดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นไปตามสาระสำคัญที่กฎหมายกำหนด และให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการขออนุมัติแก้ไขห้วงระยะเวลาดำเนินการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศ นี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายกิตตินันท์ พรหมดั่ง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฤๅตาไ้



แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗)

ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดาไ้
อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
งานนโยบายและแผน
โทร.๐-๔๒๕๗-๘๓๐๐
โทรสาร. ๐-๔๒๕๗-๘๓๐๑

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑) ข้อ ๒๗ แผนการดำเนินงานให้จัดทำแล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมหรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น เนื่องจากสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฤๅษี ได้ขอดำเนินการแก้ไขให้วงระยะเวลาดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน เพื่อให้ระยะเวลาเหมาะสม และสอดคล้องกับการดำเนินงานในปัจจุบัน และได้จัดพิมพ์รายละเอียดของหน่วยงานผู้รับผิดชอบคลาดเคลื่อนในแผนงานการศึกษา และผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาอนุมัติแล้วนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลฤๅษี จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น รวมทั้ง เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใช้ประกอบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

(นายกิตตินันท์ พรหมด้วง)
ประธานคณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลฤๅษี

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาห้าปีและแผนการดำเนินงาน โดยแผนการดำเนินงานนั้นมีจุดมุ่งหมายที่จะแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ๆ เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงานโครงการในแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลลูกตาไ้ จึงได้รวบรวมรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่จะดำเนินงานจริงในพื้นที่ที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งจะอำนวยความสะดวกและประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนส่วนรวมภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหาร
๒. เพื่อควบคุมการทำงานของผู้บริหารในการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
๓. เพื่อกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลลูกตาไ้
๔. เพื่อแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
๕. เพื่อแสดงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลลูกตาไ้
๖. เพื่อแสดงจุดมุ่งหมายและแนวทางการปฏิบัติที่สามารถนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง
๗. เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ทราบถึงแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินงานในองค์การบริหารส่วนตำบลลูกตาไ้ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินงานในพื้นที่

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลลูกตาไ้ ต้องจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลฤๅเกล้า รวบรวมข้อมูล แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่มีการดำเนินการจริงในพื้นที่จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ องค์การบริหารส่วนตำบลฤๅเกล้าจากแผนพัฒนาห้าปี หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและ หน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลฤๅเกล้า แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ขั้นตอนที่ ๒ การพิจารณาร่างแผนการดำเนินการ

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลฤๅเกล้า นำร่าง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ฤๅเกล้า เพื่อพิจารณาแล้วเสนอต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้ความเห็นชอบ

ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลฤๅเกล้าพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ได้รับจากคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหาร ส่วนตำบลฤๅเกล้า แล้วเสนอผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อขออนุมัติ แล้วประกาศใช้แผนการ ดำเนินงาน โดยจัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

๑. เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหาร
๒. ทำให้การควบคุมการทำงานของผู้บริหารในการดำเนินงานเป็นไปอย่างเหมาะสมและมี ประสิทธิภาพ
๓. ทำให้ทราบถึงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินงานจริงในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ฤๅเกล้า
๔. ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลฤๅเกล้า มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น และลดความซ้ำซ้อน ของโครงการ
๕. ทำให้เกิดการประสานงานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการจำแนกรายละเอียด ต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลฤๅเกล้า เป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนด
๖. เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ ในพื้นที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลฤๅเกล้า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ ๑	บทนำ	
	บทนำ	๑
	วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน	๑
	ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน	๑
	ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน	๒
ส่วนที่ ๒	บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ	
	บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ	๑๕,๔๘

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ท้องเที่ยวกีฬาและนันทนาการ
๑.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงาน...การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๗											
						พ.ค.	เม.ย.	พ.ค.	เม.ย.	พ.ค.	เม.ย.	พ.ค.	เม.ย.	พ.ค.	เม.ย.	พ.ค.	เม.ย.
๒	โครงการก่อสร้างกำแพง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล กุตาไก้ ตามแบบแปลน อบต.กุตาไก้ ยาว ๓๑๕.๐๐ เมตร	ตามแบบแปลน อบต.กุตาไก้ -กำแพงแบบไม้ระแนง ขนาดกว้าง ๒.๕ เมตร ยาว ๑๔๙.๐๐ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร -กำแพงที่แบบมีช่องลม ขนาดกว้าง ๒.๕ เมตร ยาว ๑๔๕.๐๐ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร -ป้ายขนาด กว้าง ๖.๐๐ เมตร สูง ๒.๓๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย -ประตูรั้วเหล็ก ขนาด ๔.๐๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร จำนวน ๒ ช่อง -วางท่อ คลส. ขนาด ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕ เมตร	๙๖๕,๐๐๐	ศพด.กุตาไก้	กอง การศึกษา/ อบต.กุตาไก้	'ม.ค'	'ค.ย'	'ม.ค'	'ค.ย'	'ม.ค'	'ค.ย'	'ม.ค'	'ค.ย'	'ม.ค'	'ค.ย'	'ม.ค'	'ค.ย'

Handwritten signature

